

**BÁO CÁO**

**Về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và hình thức tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn xã TẮC VÂN**

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 16/3/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Cà Mau về giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ủy ban nhân dân xã TẮC VÂN báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn xã như sau:

**I. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự (mốc thời gian báo cáo: Năm 2019 và quý I năm 2020)**

**1. Về việc quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng quỹ an ninh, trật tự**

UBND xã TẮC VÂN đã quán triệt và triển khai thực hiện quy định việc huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng ban hành quy chế huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn xã TẮC VÂN.

**2. Tình hình và kết quả chỉ đạo thực hiện**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ngành đoàn thể chỉ đạo, tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động và thảo luận, thống nhất mức huy động quỹ theo nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã không ra văn bản quy định mức huy động, không giao chỉ tiêu huy động cho các ấp.

Cụ thể, Căn cứ Biên bản họp dân của 4 ấp ngày 02/5/2019 của Ban nhân dân 4 ấp trên địa bàn thống nhất mức huy động quỹ theo nguyên tắc tự nguyện từ 10.000 đồng – 20.000 đồng/hộ dân/tháng; Từ 20.000 – 25.000 đồng/hộ mua bán/



cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp/tháng. Tuy nhiên, các hộ dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể đóng góp số tiền cao hơn mức huy động với tinh thần tự nguyện đóng góp. Thông qua 04 cuộc họp dân của 04 ấp trên địa bàn xã đã được sự đồng thuận của nhiều người dân đối với chủ trương vận động quỹ.

### **3. Việc tổ chức huy động quỹ**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Trưởng ấp cùng với Cảnh sát khu vực, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố tiến hành vận động, thu quỹ theo mức huy động đã được họp dân thống nhất; khi tổ chức thu quỹ không được ép buộc cá nhân, cơ quan, đơn vị đóng góp dưới mọi hình thức.

Trưởng ấp cùng với Cảnh sát khu vực, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố thực hiện việc đăng nộ số tiền vận động được tại Bộ phận tài chính - kế toán xã vào ngày 10 hàng tháng.

### **4. Tổng số tiền huy động được trên địa bàn xã**

Trên địa bàn xã có 2.407 hộ dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó: 656 hộ dân thuộc đối tượng không vận động đóng góp quỹ đối với hộ gia đình thương binh, liệt sỹ; hộ gia đình đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo. Đối tượng thuộc diện vận động tự nguyện đóng góp quỹ là 1.751 hộ dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tổng số tiền huy động quỹ năm 2019: Số dư đầu kỳ là 12.880.000 đồng; số tiền huy động là 94.400.000 đồng; số tiền chi là 79.880.000 đồng. Tồn quỹ chuyển sang năm 2020 là 27.400.000 đồng.

Tổng số tiền huy động quỹ quý I năm 2020: Số dư đầu kỳ là 27.400.000 đồng; số tiền huy động là 31.267.000 đồng; số tiền chi là 45.821.000 đồng. Tồn quỹ quý 1 năm 2020 là 12.846.000 đồng.

### **5. Việc quản lý, sử dụng quỹ**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quy chế huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tắc Vân. Nội dung chi gồm: Bồi dưỡng cho lực lượng Bảo vệ dân phố tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Nhiên liệu phục vụ công tác tuần tra của lực lượng Bảo vệ dân phố; Mua sắm, sửa chữa phương tiện, công cụ phục vụ cho hoạt động tuần tra, canh gác của lực lượng Bảo vệ dân phố; Mua biên lai.

Năm 2019, căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 01 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tắc Vân ban hành quy chế huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tắc Vân. Thực hiện chi bồi dưỡng lực lượng 4 Tổ Bảo vệ dân phố của 4 ấp tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhiên liệu phục vụ cho công tác tuần tra của lực lượng Bảo vệ dân phố. Mức chi bằng 100% số tiền thực nộ từ việc vận động đóng góp theo quy định. Tổng số tiền chi nội dung trên là 79.880.000 đồng. Đối với Ban bảo vệ dân phố xã thì ngân sách xã hỗ trợ chi hàng tháng theo mức phụ cấp được quy định tại



Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, năm 2020 ngân sách xã không có nguồn thu để hỗ trợ Ban bảo vệ dân phố xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tắc Vân ban hành quy chế huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tắc Vân. Tổng số tiền chi quý I năm 2020 là 45.821.000 đồng, với mức chi quỹ an ninh, trật tự cụ thể như sau:

- Chi bồi dưỡng lực lượng 4 Tổ Bảo vệ dân phố của 4 ấp tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhiên liệu phục vụ cho công tác tuần tra của lực lượng Bảo vệ dân phố; mua biên lai. Mức chi bằng 70% số tiền thực nộp từ việc vận động đóng góp theo quy định. Số tiền chi là 32.074.000 đồng.

- Trích 20% số tiền thu được 4 Tổ Bảo vệ dân phố của 4 ấp đăng nộp hàng tháng, để chi trả bồi dưỡng lực lượng Ban Bảo vệ dân phố ở xã hàng tháng. Số tiền chi là 9.164.000 đồng.

- Giữ lại 10 % số tiền thu được của 4 Tổ Bảo vệ dân phố của 4 ấp đăng nộp hàng tháng vào trong tài khoản quỹ an ninh trật tự 3761 . 0 . 1073569 . 91039 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau; để chi mua sắm, sửa chữa công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động tuần tra, canh gác của lực lượng Bảo vệ dân phố. Số tiền giữ tại kho bạc là 4.583.000 đồng.

## **6. Công tác quản lý quỹ**

Biên lai thu quỹ do Sở Tài chính phát hành. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã xác định số lượng biên lai, đăng ký với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính phát hành đủ số lượng, phục vụ kịp thời việc thu quỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công Bộ phận tài chính - kế toán đăng ký, nhận, quản lý, cấp phát biên lai; thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán việc sử dụng biên lai và số tiền thu được theo quy định hiện hành.

Bộ phận tài chính - kế toán xã thực hiện công tác hạch toán, quyết toán quỹ theo chế độ kế toán ngân sách và tài chính cấp xã hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định. Tiền quỹ thu được phải nộp vào tài khoản quỹ, phải có phiếu thu, sổ sách theo dõi cụ thể. Căn cứ quy chế chi, Bộ phận tài chính - kế toán xã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm thủ tục chi; thủ tục chi phải có phiếu chi ghi rõ nội dung chi, có đề xuất hoặc kế hoạch kèm theo chứng từ chi.

Báo cáo quyết toán quỹ cùng với thời điểm báo cáo quyết toán ngân sách xã, đúng theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân xã thực hiện công khai, dân chủ tình hình huy động, quản lý, sử dụng quỹ theo quy định. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông báo bằng văn bản tình hình huy động, quản lý, sử dụng quỹ đến Ủy



ban Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng ấp và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã để Nhân dân biết, giám sát.

### **7. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ngành đoàn thể chỉ đạo, tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động và thảo luận, thống nhất mức huy động quỹ theo nguyên tắc tự nguyện được đa số hộ dân đồng thuận đóng góp quỹ, tạo nguồn kinh phí bồi dưỡng lực lượng bảo vệ dân phố. Thực hiện công tác phối hợp với lực lượng công an xã hoạt động một số nhiệm vụ trọng tâm như: phòng, chống tội phạm, tuần tra canh gác địa bàn và công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã ngày càng ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi đạt được thì còn một số hạn chế nhất định như: Một số hộ dân chưa tự nguyện tham gia, dẫn đến nguồn vận động không đảm bảo, từ đó số tiền chi bồi dưỡng cho lực lượng hoạt động quá ít (bình quân từ 700.000 đồng – 1.000.000 đồng/tháng/lực lượng).

### **8. Đề xuất các giải pháp**

Từ tình hình thực tế vừa nêu trên đơn vị đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp trên hỗ trợ Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm cho đơn vị để thực hiện chi trả cho lực lượng bằng mức phụ cấp hàng tháng đã quy định Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Nhằm đảm bảo nguồn chi bồi dưỡng lực lượng để hoạt động đạt hiệu quả cao.

## **II. Tình hình tổ chức và hoạt động của của Ban bảo vệ dân phố**

### **1. Tình hình triển khai thực hiện các quy định có liên quan về tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố:**

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ Dân phố. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã chỉ đạo cho Công an xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 38 của Chính phủ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng BVDP trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và đông đảo nhân dân thấy được về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố.

### **2. Tổng số lực lượng Ban bảo vệ dân phố xã**

Tác Vân là xã cửa ngõ của tỉnh, thành phố Cà Mau có điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế, song cũng là địa bàn các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Để cùng với lực lượng công an xã làm tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng bảo vệ dân phố xã Tác Vân được thành lập với Ban BVDP 02 thành viên gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban và 04 Tổ gồm 8 lực lượng.



Việc thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng dân phố chủ yếu là từ nguồn vận động đóng góp hàng tháng. Tuy nhiên, nguồn vận động đóng góp hàng tháng không đảm bảo đủ kinh phí chi theo mức phụ cấp theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

### **3. Tình hình, kết quả hoạt động của Ban, Tổ bảo vệ dân phố**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy – HĐND - UBND xã, nhất là sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Công an xã Tắc Vân, năm 2019 lực lượng BVDP đã phối hợp với công an xã, UBND xã giải quyết ổn định tình hình và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã, thực hiện trên 274 lượt tuần tra phòng ngừa tội phạm, qua việc tuần tra kiểm soát đã nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức cảnh giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoạt động của tội phạm và trong quá trình phối hợp tuần tra, lực lượng BVDP đã cùng lực lượng công an xã triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội như: đánh bài, đá gà, số đề được 18 vụ, có 111 đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Ban bảo vệ Dân phố xã cùng tham gia với Công an xã ra quân lập lại TTATGT, trật tự mua bán tại các điểm chợ trên địa bàn xã đã phát hiện và nhắc nhở 682 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, giáo dục 20 trường hợp.

### **4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn**

Lực lượng bảo vệ dân phố đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tuần tra canh gác địa bàn và công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí không đảm bảo mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng hoạt động nên số lượng tham gia ngày càng giảm đáng kể. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm, tuần tra canh gác địa bàn và công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Tắc Vân nói riêng và trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung. Đơn vị đề xuất hỗ trợ Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm cho đơn vị để thực hiện chi trả cho lực lượng bằng mức phụ cấp hàng tháng đã quy định Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và hình thức tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn xã Tắc Vân./.

#### **Nơi nhận:**

- Đoàn GS HĐND tỉnh Cà Mau;
- UBND TP Cà Mau;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Thanh Sử**